
 

รายงานการประชุม (ครั้งที่ 4) 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบลพะตง 

วันพฤหัสบดี  ที่   29   มิถุนายน  2560  เวลา  13.30  น. 
ณ.  ห้องประชุมย่อย  เทศบาลต าบลพะตง 

 
       
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต าบลพะตง  ประธานกองทุน 
2. นางสาวร าภาภรณ์  หอมตีบ  ผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่  ที่ปรึกษากองทุน 
3. ผศ.กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธาน คนที่ 2 
4 นายศุภชัย  เตชะวัชรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
5. นางฟองแก้ว  แก้วหล้า   ผู้แทน อสม.   กรรมการ 
6. นายส าราญ  สกุลเด็น   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
7. นายกิติพงษ์  แซ่ชิ้น   ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
8. นางนราวรรณ  ณรงค์กูล  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
9. นางทรัพย์  อินทะวงษ์   ผู้แทน  อสม.    กรรมการ 
10.นายพลวัฒน์  ประกอบแก้ว  ผู้แทนชุมชน   กรรมการ 
11 นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ปลัดเทศบาลต าบลพะตง   กรรมการและเลขานุการ 
12. นายอุดม  ปวีณขจรวงศ์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ   กรรมการและผช.เลขานุการ 
    

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม 
1. นางดรุณี  วิเชียร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการฝ่ายบริหาร 
2. นางสาวสุณีรัตน์  แซ่เลี่ยว  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กรรมการ/ผช.เลขานุการฝา่ยบรหิาร 

2. นายภควัต  นุ้ยเลิศ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร 
3. นายจิรานุวัฒน์  แก้วแหร่  ผจง.สาธารณสุขชุมชน   คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร 
  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  สาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่  ทีป่รึกษากองทุน 
2.  นายสรศักดิ์ วิวัฒน์สวัสดินนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธาน คนที่ 1 
3.  นายวิโรจน์  เรืองเกียรติกุล  สมาชิกเทศบาล     กรรมการ 
4.  นางสาวทิพย์วารี  วนอนุพงษ์  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
5.  นายสมปอง  ชอบท ากิจ  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
 
 

/2.เริ่มประชุม.............  
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เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 :      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม       
ประธานกองทุน   พิจารณาตามแผนงานโครงการในวันนี้ จ านวน 4 โครงการ และโครงการที่ด าเนินการ  

เสร็จสิ้นแล้ว ติดตามรายงานผล ให้คณะกรรมการรับทราบ มอบให้เลขานุการกองทุน 
ด าเนินการต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี  2 :       ติดตามโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ประจ าปี 2560 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   -  กล่าวสวัสดี ประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
กรรมการและเลขานุการ  ส าหรับโครงการที่ได้พิจารณาอนุมัติ ไปแล้วนั้น  3 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น 

แล้ว และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ และได้รายงานผลโครงการให้คณะกรรมการ
รับทราบ ดังนี้ 
1. โครงการขยายพันธุ์ปลาหางนกยงูก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย งบประมาณ 

จ านวน  8,000  บาท (โดย อสม. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) อยู่ระหว่าง   
ด าเนินการ 

2. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจเผชิญต้านภัยโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ  
จ านวน 196,500  บาท (โดย อสม. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)  เชิญผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
 

นางฟองแก้ว  แก้วหล้า    -   กล่าวสวัสดี ประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานชมรม อสม.     ส าหรับโครงการดังกล่าวได้ด าเนินแล้วทุกชุมชน แต่ยังไม่เสร็จสิ้นต้องมีการลงส ารวจ   

    แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมรับทราบ   
 
นายสมศักดิ์  เรืองช่วย 3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 25,000  บาท
กรรมการและเลขานุการ  (โดย อสม. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)  เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ  
  
นางฟองแก้ว  แก้วหล้า    -   ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการอบรม 
ประธานชมรม อสม. ให้ความรู้แก่ อสม. เรียบร้อยแล้ว และจะมีการลงพ้ืนที่ส ารวจผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป 

 

ที่ประชุม    -  ที่ประชุมรับทราบ   
 
 
 
 
 

/…2…ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 :      พิจารณาโครงการ  
นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  มอบให้เลขานุการกองทุน ด าเนินการต่อไป     
ประธานกองทุน     
  

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย     ส าหรับโครงการที่เสนอมาในวันนี้ มีทั้งหมด 4 โครงการ   
กรรมการและเลขานุการ  1. โครงการอบรมและสร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค  งบประมาณ 45,500 บาท 

(โดยกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)  ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ
รายละเอียดของโครงการ 

นางดรุณี  วิเชียร   - กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับโครงการอบรมและ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค งบประมาณท่ีขอสนับสนุน จ านวน 45,500 บาท  

หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ได้จัดล าดับประเทศที่มีอุบัติการณ์
วัณโรค ซึ่งประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 18 ใน 22 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทย
จะน ากลยุทธ์ DOTS มาใช้ในการด าเนินงานควบคุมโรค ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน 
แต่อัตราผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อยังอยู่ และประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเอดส์  ท าให้ปัญหาวัณโรคทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรายใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีเสมหะ
บวกท่ีสามารถแพร่เชื้อได้ และสามารถรักษาผู้ป่วยส าเร็จได้เพียงร้อยละ 71.8 สาเหตุ
หลักคือเสียชีวิตก่อนการรักษาครบและขาดยา ท าให้แนวโน้มของการดื้อยารักษาวัณ
โรคเพ่ิมสูงขึ้น และปัจจุบันพบในพ้ืนที่ต าบลพะตง ผู้ป่วยเป็นวัณโรคหลายรายซึ่ง ได้มี
การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย จ านวน 10 ราย ที่ยังรักษาไม่ครบก าหนด และมีแนวโน้มที่จะ
พบผู้ป่วยวัณโรคเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเยี่ยมบ้านของอสม. ในการช่วย
ด าเนินงานตามนโยบายเร่งรัด และสร้างความเข็มแข็งภาคีภายใต้กลวิธีการควบคุม
ของชุมชนในการป้องกันวัณโรค  โดยวิธีการด าเนินการ จดัอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ อสม.และแกนน าชุมชน ในเรื่องวัณโรค จัดตั้งแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ทุกชุมชน ติดตามเยี่ยม/ให้ความรู้ ผู้ป่วยและญาติการรับประทานยา การป้องกันการ
แพร่กระจ่ายเชื้อ โดยติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค 
ระยะเวลา ตั้งแต่กรกฎาคม – กันยายน 2560 
งบประมาณท่ีขออนุมัติทั้งสิ้น จ านวน 45,500  บาท     

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ครับ  โครงการอบรมและสร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณ  โดยกองสาธารณสุขฯ เป็น
กรรมการและเลขานุการ   ผู้รับผิดชอบโครงการ  งบประมาณที่ขออนุมัติ จ านวน  45,500  บาท ไม่ทราบว่า
     คณะกรรมการท่านใด มีอะไรจะเสนอแนะอีกบ้าง เชิญครับ 
      

นางสาวร าภาภรณ์  หอมตีบ  -  กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับโครงการอบรมและ 
ที่ปรึกษากองทุนฯ  สร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค เป็นโครงการที่ดี ขอเสนอแนะเรื่องของการ

ด าเนินการ ระหว่างข้อที่ 1 และข้อ 2 ควรสลับกันเอาการจัดตั้งแกนน าการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคทุกชุมชนขึ้นก่อน แล้วจัดอบรมให้ความรู้ แก่เข้าใจแก่ อสม.  ข้อที่ 4 การ
ติดตามสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ควรระบุว่าใครเป็นผู้ติดตาม และการประชาสัมพันธ์โดย
วิธีการทางไหนและประชาสัมพันธ์ให้ใครรับทราบ ควรระบุให้ชัด ค่ะ 

 
/..3  วัตถุประสงค์ 
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  วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ขอเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นเพื่อให้ อสม. และแกนน าชุมชนมีความรู้ 
  เกี่ยวกับวัณโรค และตัวชี้วัด ข้อที่ 2 ให้ตัดออก โดยเปลี่ยนเป็น อสม. และแกนน า

ชุมชนให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของวัณโรค  
  ของเพ่ิมข้อความในกิจกรรมหลัก ข้อที่ 1 ให้ใส่ข้อความในการจัดอบรม อสม. และ

แกนน าชุมชน (การคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชน) ค่ะ  
  

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย  ครับ  ส าหรับโครงการอบรมและสร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ก็ขอให้แก้ไข 
กรรมการและเลขานุการ  รายละเอียดเพ่ิมเติม ให้สมบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการ ต่อไป ครับ  
 

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  ขอมติที่ประชุม ครับ     
ประธานกองทุน 
 

ที่ประชุม  -   มีมติเห็นชอบ อนุมัติโครงการอบรมและสร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค  
จ านวน  45,500  บาท 

 

 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย  2.  โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง จ านวน 22,800 
กรรมการและเลขานุการ  บาท โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการขอเชิญผู้รับผิดชอบ 

 โครงการเสนอรายละเอียดของโครงการ 
 

นางฟองแก้ว  แก้วหล้า  - กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุม โครงการคัดกรองและ           
ประธานชมรม อสม.     ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรังงบประมาณท่ีขอสนับสนุนจ านวน 22,800 
    บาท 

หลักการและเหตุผล   ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ของโลกและประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้
ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ล้วนเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเจริญของโลก ทั้งนี้จาก
การส ารวจและคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานพบว่า
ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลรักษาโรคมากกว่าร้อยละ 50 นโยบายเพ่ือ
ควบคุมโรคเหล่านี้ คือ การตรวจ ค้นหา คัดกรองตรวจสุขภาพของประชาชน และการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดของโรคเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่มีความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง  วิธีการด าเนินการ จะมีการชี้แจงประชุมแกนน าที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดแผน
วันออกคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีการประชาสัมพันธ์
โครงการให้ประชาชนในเขตเทศบาล เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2560 งบประมาณจ านวน           
22,800 บาท  
 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ครับ  โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะโรคเรื้อรัง โดยชมรมอาสา 
กรรมการและเลขานุการ   สมัครสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  งบประมาณที่ขออนุมั ติจ านวน 

22,800 บาท ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะอีกบ้างเชิญครับ 
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ผศ.กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์  -  สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับโครงการการคัดกรองเป็น 
รองประธาน คนที่ 2   โครงการที่ดี ขอแก้ไขเพ่ิมเตมิวิธีด าเนินการ ในส่วนข้อที่ 1 ให้ระบุในส่วนผู้เกี่ยวข้อง 
     ให้ชัดเจน  ค่ะ 
 

นางสาวร าภาภรณ์  หอมตีบ  -  กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วนของ 
ที่ปรึกษากองทุนฯ   วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และตัวชี้วัด ให้ตัดออกไปเลย เอาแค่วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
     และตัวชี้วัด ค่ะ อย่างอ่ืนก็ตรงกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับโครงการแล้ว ค่ะ 
 

ผศ.กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์ -  ให้เปลี่ยนชื่อโครงการระบุไปเลยว่าเป็นโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รองประธาน คนที่ 2 โรคเบาหวานและโรคความดันสูง 
 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ครับ  ไม่ทราบกรรมการท่านใดจะเสนอแนะ หรือไม่ครับ หากไม่มีก็ขอให้ผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขานุการ  โครงการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ให้สมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์และ  
     เป้าหมายส าหรับโครงการอบรมและสร้างแกนน าการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ก็ขอให้แก้ไข 
  รายละเอียดเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการ ต่อไป ครับ 
 

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  ขอมติที่ประชุม ครับ     
ประธานกองทุน 
 

ที่ประชุม  -   มีมติเห็นชอบ อนุมัติโครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดภาวะ
โรคเบาหวานและความดัน  จ านวน 22,800  บาท   
   

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย  3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 12,000 บาท โดยโรงเรียนวัดทุ่งลุงวัด 
กรรมการและเลขานุการ  มิตรภาพที่ 198 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ

รายละเอียดของโครงการ 
   

นางยศวดี  เอิบกมล  - กล่าวสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับโครงการโรงเรียน 
ครู ร.ร.วัดทุ่งลุงฯ   ส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณที่ขอสนับสนุน จ านวน 12,000  บาท     
  หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 6 

และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็กไทยให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ในการด ารงชีวิต จึงก าหนดเป้าหมายให้ผู้ เรียนมีสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการ
ด ารงชีวิต ดังนั้นโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและรู้จักการปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพ 
สามารถควบคุมสาเหตุ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีจะช่วย
ให้เกิดความพร้อม และมีพัฒนาการด้านการเรียนดียิ่งขึ้น วิธีการด าเนินการ ประชุม
คณะครูเพ่ือชี้แจงรายละเอียด และด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ        
ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการใช้ยาสามัญประจ า
บ้านอย่างถูกต้อง และด าเนินการจัดกิจกรรมท าน้ ายาอเนกประสงค์จากน้ าหมัก
ชีวภาพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการท า
น้ ายาอเนกประสงค์จากน้ าหมักชีวภาพ ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนประถมศึกษา 
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     ได้รับการดูแลด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้ยาสามัญประจ าบ้านอย่างถูกวิธี 
นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ เกิดความตระหนัก ในการ
เฝ้าระวังดูแลรักษาป้องกันตนเอง และมีทักษะในการท าน้ ายาอเนกประสงค์จากน้ า
หมักชีวภาพ และการดูแลรักษาความสะอาด การใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ สุขนิสัย  
รายละเอียดของกิจกรรมตามที่แจ้งในโครงการ งบประมาณที่ขออนุมัติจ านวน 
12,000  บาท 

 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ครับ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
กรรมการและเลขานุการ   เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณที่ขออนุมัติ  จ านวน  12,000 บาท ไม่ทราบ  
     ว่า  คณะกรรมการท่านใด มีอะไรจะเสนอแนะอีกบ้าง เชิญครับ 

 

ผศ.กอบกาญจน์  ศรประสิทธิ์  -  สวัสดีค่ะ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับโครงการโรงเรียนส่งเสริม 
รองประธาน คนที่ 2   สุขภาพ เป็นโครงการที่ดีส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียด 

ชื่อของโครงการเป็นโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ส่วนหลักการและเหตุผล
ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนท้าย ดังนี้นั้นทางโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 จึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และรู้จัก
การปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพ สามารถควบคุมสาเหตุ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เกิดความพร้อม และมีพัฒนาการด้านการเรียนดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
 

นางสาวร าภาภรณ์  หอมตีบ  -   กล่าวสวัสดีค่ะ คณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ในส่วน
ของที่ปรึกษากองทุนฯ   วัตถุประสงค์โดยตรง ขอแก้ไขตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้ง 3 ข้อ ให้คิดเป็นร้อยละ ของเด็ก 
     ปฐมวัย ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในแต่ละข้อ  และงบประมาณ ให้แจงรายละเอียด 
     ของแต่ละกิจกรรมย่อย  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่ะส าหรับโครงการ 
     ที่แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม ก็มีแค่นี้ค่ะ  
 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   ครับ  ไม่ทราบกรรมการท่านใดจะเสนอแนะ หรือไม่ครับ หากไม่มีก็ขอให้ผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขานุการ  โครงการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ให้สมบูรณ์ ตรงตามหลักการและเหตุผล  
     วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
 

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  ขอมติที่ประชุม ครับ     
ประธานกองทุน   
ทีป่ระชุม  -   มีมติเห็นชอบ อนุมัติโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน  จ านวน        

12,000 บาท 
 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย  - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา โดยส านักงานเลขานุการ จ านวน  
กรรมการและเลขานุการ  20,000  บาท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การคีย์ระบบ 
   ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ สปสช. สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ไว้เพื่อการปฏิบัติงานต่อไป 
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นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  ขอมติที่ประชุม ครับ     
ประธานกองทุน 

 

ที่ประชมุ  -   มีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา โดยส านักงาน
เลขานุการ จ านวน  20,000 บาท  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 :      การจัดตั้งกองทุนระบบบริหารดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี   
  ภาวะพ่ึงพิง  

 นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  มอบให้เลขานุการกองทุน ด าเนินการต่อไป     
ประธานกองทุน 
  

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย   - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริหารดูแลระยะยาวด้าน     
กรรมการและเลขานุการ       สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  จะมีอยู่ 4 ประเภท และที่มีสิทธิ์บัตรทอง

ของเทศบาลมีอยู่ 5 ราย โดยสปสช.จะพิจารณาให้คนละ 5,000  บาท ต่อปี โดยจะ
จัดสรรให้แต่ละประเภทว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน เพ่ือจะได้พิจารณาจ่ายเงินได้ถูกต้อง  

 

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  ขอมติที่ประชุม ครับ     
ประธานกองทุน 
 

ที่ประชุม    -   มีมติรับทราบ 
                  

ระเบียบวาระท่ี  5 :      รายงานทางการเงินประจ าไตรมาส ที่ 1 , 2 , 3 
นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  -  งบประมาณคงเหลือ จ านวน 1,512,407.21  บาท   
ประธานกองทุน   
           

ที่ประชุม    -   มีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 :      เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)      
         

นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์  -   ครับ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมและเสนอแนะอีกบ้าง ถ้ามีไม่ 
ประธานกองทุน  ขอปิดการประชุม ครับ   

 
 

ปิดการประชุม   16.30  น. 
 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                         (นายอุดม  ปวีณขจรวงศ์) 
            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

  (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสมศักดิ์  เรืองช่วย) 
                        กรรมการและเลขานุการ 
 

 

     (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม
         (นายชัยณรงค์  ศรประสิทธิ์) 
              ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
             เทศบาลต าบลพะตง  



 
ระเบียบวาระท่ี  4  :  1.   รายงานการเงินประจ าเดือน   (ก.ค.  –  ก.ย  54) 

2.  ยอดเงินคงเหลือประจ าปีงบประมาณ  2554 
 
นายชัยรัตน์  ศรประสิทธิ์  ขอเชิญเลขานุการ   อธิบายรายละเอียดของรายงาน 
ประธานกรรมการ        

 

นายสมศักดิ์  เรืองช่วย    รายงานการเงินประจ าเดือน  ก.ค. – ก.ย. 54   ยอดเงินคงเหลือ    317,473.41   บาท   
กรรมการและเลขานุการ ว่าคณะกรรมการท่านใด  มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
     

มติที่ประชุม           รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  :     เรื่องอ่ืน  ๆ    (ถ้ามี) 
 

นายชัยรัตน์  ศรประสิทธิ์  -  การจัดท าแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  2554   
ประธานกรรมการ      ขอฝากให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการเข้ามาพิจารณา  เพื่อที่จะของบสนับสนุนจาก สปสช. ใน

การด าเนินโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อไป   ไม่ทราบว่า  คณะกรรมการท่านใดมีอะไร
เพ่ิมเติมอีกบ้าง  ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 

     
     

เลิกประชุมเวลา 16.00  น. 
 

 
  (ลงชื่อ)                                         ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                         (นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เลี่ยว) 
               ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

 
 

 

  (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายสมศักดิ์   เรืองช่วย) 
                           กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

     (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม
         (นายชัยรัตน์  ศรประสิทธิ์) 
              ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
             เทศบาลต าบลพะตง  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


